



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (คศ.๒-คศ.๔) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) เลขที่ตำแหน่ง ๒๕๓๒๗-๑(ถ) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑-๒ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

ขณะนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (คศ.๒-คศ.๔) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
เลขที่ตำแหน่ง ๒๕๓๒๗-๑(ถ) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑	นายโกศล มิดรพระพันธ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๓ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	

ดังนั้น ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสีทากี แขนยาว พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวข้าราชการมาในวันสัมภาษณ์ด้วย และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้จะถือว่า สละสิทธิในการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ครั้งนี้

อนึ่ง ในการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายคงสิน แสงสัตยา)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.ชลบุรี
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ